

Từ ngày 21/10, tiếp tục mở lại hoạt động vận tải hành khách trên các lĩnh vực

Chiều ngày 20/10, tại Hà Nội, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Từ ngày 30/9 - 16/10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành 6 quyết định hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đối với vận tải đường bộ, tính đến ngày 18/10 có 48 địa phương đã đồng ý khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; 38 địa phương tổ chức khai thác 793 tuyến; số tuyến thực chạy là 588; số chuyến đăng ký hoạt động/ngày là 1.970; số chuyến hoạt động thực tế là 1.037; số xe hoạt động là 944; số khách vận chuyển là 5.641.

Đối với vận tải hàng không, sau 8 ngày triển khai (từ ngày 10 - 17/10) đã thực hiện khai thác 17 đường bay/21 đường bay theo kế hoạch) đi/đến 17/22 cảng hàng không với 193 chuyến bay/tổng số 322 chuyến bay theo kế hoạch, đạt xấp xỉ 60%; tổng số 12.905 hành khách được vận chuyển.

Đối với vận tải đường sắt, đến ngày 17/10 đã tổ chức chạy 16 chuyến tàu với 9.651 hành khách; tuyến Hà Nội - Hải Phòng đến ngày 17/10 đã tổ chức chạy 10 chuyến tàu với 1.263 hành khách.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế và một số tỉnh, thành phố đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian thí điểm và kế hoạch khai thác trong thời gian tới. Trong tuần đầu thí điểm, các địa phương còn gặp nhiều vướng mắc về yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đối với lái xe, phụ xe; quy định cụ thể của các địa phương về việc xét nghiệm, cách ly, kiểm soát ra, vào với hành khách chưa đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước; việc công bố cấp độ dịch tại các địa phương chưa kịp thời dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách còn lúng túng... Về hoạt động vận tải hàng hóa, thời gian qua cơ bản đã thông thoáng, bảo đảm lưu thông thuận lợi giữa các địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu: Từ ngày 21/10 tiếp tục mở lại hoạt động vận tải hành khách trên các lĩnh vực; công bố, cập nhật kịp thời cấp độ dịch tại các địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần có kế hoạch khẩn trương tiêm vắc-xin cho lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ, công nhân viên tại bến xe, trạm dừng nghỉ để bảo đảm nhân sự cho công tác tổ chức vận tải; các địa phương cần chủ động tăng cường hơn các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt giữ vững các vùng xanh, kiên quyết không để bùng phát dịch trên địa bàn; Bộ Giao thông Vận tải tập trung rà soát lại các phương án kiểm soát dịch trên đường bộ, đặc biệt trong thời gian người dân di chuyển từ vùng dịch về các địa phương.

NGUYỄN THỜI

VŨ THƯ Triển khai để án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022

Sáng ngày 20/10, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai để án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022.

Vụ xuân năm 2022, huyện Vũ Thư phân đấu gieo cấy từ 7.200 - 7.300ha lúa, trong đó lúa cấy máy đạt trên 25% diện tích. Cơ cấu giống lúa thuần có chất lượng, năng suất khá như Bắc thơm số 7, T10, TBR279... chiếm 75% diện tích, còn lại là lúa có tiềm năng năng suất cao như BC15, TBR225...; phân đấu năng xuất vụ xuân từ 70 tạ/ha trở lên, tổng sản lượng từ 50.400 - 51.100 tấn thóc và gieo trồng 3.300ha rau màu vụ xuân, 2.000ha rau màu vụ hè.

Để đạt được mục tiêu này, huyện triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó chỉ đạo các địa phương sớm xây dựng, tuyên truyền để án sản xuất vụ xuân, hè năm 2022 để nông dân nắm chắc. Mỗi HTX NN chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật như thời vụ, phân bón, thủy nông, làm đất phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương nhưng thống nhất với để án sản xuất chung của huyện. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022 hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Vũ Thư triển khai kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2021.

HÀ PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 20/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết thủ tục chấp thuận cho các nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Những năm qua, công tác thẩm định hồ sơ để nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt, bảo đảm theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật có liên quan và quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thì việc ban hành quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Quy chế gồm 3 chương, 6 điều, quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan.

Điều kiện thủ tục hành chính chấp thuận cho nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh gồm: Mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất

hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố; trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư phù hợp, trừ trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư; nhà đầu tư không vi phạm pháp luật về đất đai.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận về hình thức văn bản, cơ sở pháp lý, bổ sung nội dung thẩm định dự án. Sự cần thiết phải ban hành quy chế, bố cục và nội dung của quy chế phối hợp. Đồng thời, dành nhiều thời gian thảo luận về khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của quy chế phối hợp trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phải làm

rõ và cụ thể thời gian thực hiện theo hướng giảm tối đa thời gian. Quy định rõ đối tượng áp dụng, những lĩnh vực có thể lồng ghép được thì thực hiện lồng ghép để giảm thủ tục hành chính.

Về báo cáo giải quyết thủ tục chấp thuận cho các nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Sáng ngày 20/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo đề án phát triển nghệ thuật chèo truyền thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ và huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh, hướng tới tiêu chí nhà văn hóa, khu thể thao kiểu mẫu. Đồng thời, đề nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố thực sự trở thành địa chỉ hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương thường xuyên đến tham gia hội họp, sinh hoạt, vui chơi giải trí, tìm hiểu kiến thức, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần xây dựng không khí đời sống văn

chèo trong phong trào nghệ thuật quần chúng và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp; làm cho nghệ thuật chèo trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu, là niềm tự hào của người Thái Bình; trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ và huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh, hướng tới tiêu chí nhà văn hóa, khu thể thao kiểu mẫu. Đồng thời, đề nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố thực sự trở thành địa chỉ hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương thường xuyên đến tham gia hội họp, sinh hoạt, vui chơi giải trí, tìm hiểu kiến thức, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần xây dựng không khí đời sống văn

hóa mới trong môi trường nông thôn mới.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham khảo ý kiến của các sở, ngành, huyện, thành phố để hoàn thiện một số nội dung ở các phần mục tiêu, hoạt động và kinh phí dự kiến, đồng thời cần có sự phân công rõ nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong việc thực hiện đề án.

Đối với dự thảo đề án phát triển nghệ thuật chèo truyền thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh sửa theo hướng khôi phục những mô hình điểm về phong trào nghệ thuật chèo truyền thống tại các địa phương, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Các dự thảo sau khi đã được hoàn thiện sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

MINH NGUYỆT - TỬ ANH

THÁI THỤY

Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Thụy Chính (Thái Thụy).

Sau 2 năm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thái Thụy tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM nâng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa nông thôn phát triển bền vững, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp

hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đề ra mục tiêu đến cuối năm 2025 huyện có từ 10 - 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Quan điểm chỉ đạo của huyện là phát huy nền tảng sản xuất nông dân, tinh thần đoàn kết, vai trò làm chủ của nhân dân; không nóng vội, chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân, khắc phục bằng được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động vào sự hỗ trợ của cấp trên. Theo

giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch thực hiện với các mục tiêu, lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, bảo đảm tính khả thi. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao của huyện bước đầu đạt kết quả tích cực. Đến tháng 10/2021, huyện có 2 xã Thụy Chính, Thụy Liên đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thụy Ninh đã được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tính thẩm định đạt 11/11 tiêu chí.

Tháng 8/2020, Thụy Chính là xã đầu tiên của Thái Bình được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Để về đích NTM nâng cao, toàn xã đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng. Từ nguồn tiền trên, Thụy Chính đã đầu tư bê tông hóa 3,7km đường giao thông trục xã, 4,1km đường trục thôn, 2km mương tưới, tiêu, xây dựng hơn 6,2km rãnh tiêu thoát nước, tu sửa, nâng cấp sân vận động, sân thể thao... Ông Nguyễn Văn Điện, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thành công trong xây dựng NTM nâng cao

của địa phương là nhờ phát huy tốt công tác dân vận, huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, mở rộng trục đường xá, đường làng, ngõ xóm. Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy xã đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, trong đó làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình NTM phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Năm 2021, huyện Thái Thụy có 6 xã (Thụy Duyên, Thụy Thanh, Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Văn, Thụy Trinh) xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2022. Hiện nay, các xã này đã cơ bản đạt từ 6 - 9 tiêu chí trong tổng số 11 tiêu chí NTM nâng cao. Bên cạnh việc hoàn thành 11 tiêu chí theo quy định thì theo chủ trương của huyện, các xã xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao kể từ năm 2022 phải bổ sung thêm hai tiêu chí khác, cụ thể phải có ít nhất 1 sản phẩm OCOP và có ít nhất 1 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Đây được coi là nét nổi bật, riêng của huyện trong xây dựng NTM nâng cao so với các địa phương khác nhằm hướng đến mục

tiêu nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và đời sống tinh thần của người dân. Ông Nguyễn Ngọc Truân, Chủ tịch UBND xã Thụy Trinh cho biết: Song song với việc tập trung triển khai xây dựng, hoàn thành 11 tiêu chí NTM nâng cao, xã tích cực thực hiện 2 tiêu chí bổ sung theo chỉ đạo của huyện, trong đó đã xây dựng được 1 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu và đang triển khai thực hiện chương trình OCOP. Ngoài ra, xã cơ bản đạt 9/11 tiêu chí NTM nâng cao, đồng thời đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng, hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại là y tế, môi trường, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 để nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để hoàn thành thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, huyện Thái Thụy đang tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tất cả các khâu, lĩnh vực. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân từ huyện đến cơ sở, để cao và phát huy trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ chức. Qua đó thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

TRẦN TUẤN

HÒA BÌNH

Điểm sáng giải phóng mặt bằng

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) mở rộng các tuyến đường huyện, xã Hòa Bình (Hưng Hà) đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều cách làm phù hợp để tháo gỡ khó khăn, khơi dậy sự đồng thuận trong nhân dân hiến đất, hiến ruộng tạo mặt bằng sạch thì công các tuyến đường theo đúng kế hoạch.

Từ năm 2018 đến nay, xã Hòa Bình đã thực hiện GPMB phục vụ 5 dự án mở rộng các tuyến đường huyện đi qua với 292 hộ dân trong diện thu hồi đất, tổng diện tích thu hồi 39.583m². Được thực hiện từ tháng 1/2021, công tác GPMB tuyến đường ĐH.64

nổi từ cầu Đồng Lạc thuộc thôn Tân Dân, xã Hòa Bình đi xã Chi Lăng dài 1,5km đã triển khai nhanh nhất. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, chỉ trong 8 tháng tuyến đường ĐH.64 đã cơ bản hoàn thành. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh thực hiện hạng mục rải nhựa asphalt toàn tuyến, dự kiến khánh thành vào tháng 12 tới. Trước đó, để mở rộng đường ĐH.64, xã Hòa Bình đã tổ chức thu hồi 4.500m² đất của 45 hộ dân phục vụ dự án. Trong quá trình thực hiện GPMB, cấp ủy, chính quyền xã đã bám sát địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, đối thoại với

nhân dân nhằm giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý các kiến nghị của nhân dân nên bà con đều đồng tình ủng hộ.

Từ con đường chỉ rộng 4 - 5m đi lại khó khăn, giờ đây tuyến đường ĐH.64 đã được mở rộng lên 8m, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa. Thành quả đó là nhờ sự đồng thuận, hiến đất, hiến ruộng của nhân dân trong quá trình GPMB. Ông Trần Đăng Bến, thôn Tân Dân có 3 sào ruộng thuộc diện tích đất phải thu hồi, ngay sau khi được tuyên truyền, vận động để mở rộng đường ông đã đồng tình ủng hộ giao đất đã chưa nhận tiền đền bù

Ông Bến chia sẻ: Vì lợi ích chung nên gia đình tôi sẵn sàng giao đất để nhanh chóng thi công tuyến đường. Ruộng vườn có thể nhỏ hẹp đi một chút nhưng bù lại sẽ có đường to, rộng rãi, đi lại thuận lợi. Không những vậy, một khi đoạn đường này được nâng cấp, mở rộng sẽ tạo cơ hội phát triển kinh doanh, buôn bán, khi đó người dân chúng tôi sẽ được hưởng lợi.

Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", khi có chủ trương thực hiện dự án mở rộng tuyến đường, ông Trần Đăng Bến, Bí thư Chi bộ thôn Tân Dân đã tự nguyện hiến một phần đất ở của gia đình để mở rộng đường. Ông Bùng cho biết: Muốn kinh tế phát triển thì trước hết giao thông phải thuận lợi. Mình là đảng viên, phải gương mẫu làm trước thì bà con mới theo. Hiện nay tuyến đường đã gần hoàn thành và đưa vào

sử dụng, các hộ dân trong thôn ai cũng vui mừng vì đường làng khang trang, sạch đẹp hơn.

Ông Trần Đăng Triu, thôn Tân Dân chia sẻ: Thấy mọi người hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình, gia đình tôi cũng đồng tình bàn giao gần 4 sào ruộng để phục vụ dự án. Bản thân tôi thấy rất phấn khởi vì đã đóng góp một phần nhỏ để tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Kinh nghiệm cho thấy, để tạo được sự đồng thuận thì sự công khai, minh bạch phải đặt lên hàng đầu. Thông tin các dự án chúng tôi đều niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn và thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh. Với những vướng mắc thì huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để vận động, thuyết phục, kịp thời



Tuyến đường ĐH.64 thuộc địa phận xã Hòa Bình đang trong giai đoạn rải nhựa asphalt.

giải quyết kiến nghị của nhân dân nhằm hướng tới sự đồng thuận; kiên trì đối thoại để tháo gỡ những "nút thắt", nhờ đó nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, tham gia đóng góp nhiều ngày công lao động trên công tác GPMB các tuyến đường huyện được

thực hiện đúng tiến độ, tạo tiền đề cho địa phương tiếp tục thực hiện các dự án khác.

Việc nhân dân ủng hộ, hiến đất, hiến ruộng đã tạo thành phong trào, động lực để địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp tục đồng

tiên GPMB thực hiện mở rộng trên 500m còn lại của tuyến đường ĐH.64 trong thời gian sớm nhất nhằm tạo điều kiện thực hiện quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu của xã, tiến tới xây dựng Hòa Bình thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

THANH THỤY